



2017 - 18  
HOẠCH ĐỊNH KHI THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

**Các trường học quận guilford (guilford county schools, hay gcs) quyết định đóng cửa hay hoãn học như thế nào khi có dự báo thời tiết khắc nghiệt?**

**Giám Quản** giao trách nhiệm cho **Trưởng Giám Đốc Điều Hành** đề nghị có nên đóng cửa hay hoãn học hoặc cho học sinh về sớm khi có dự báo thời tiết khắc nghiệt. **Trưởng Giám Đốc Điều Hành** giám sát **Giám Đốc Chuyên Chở** và nhóm **Giám Thị Chuyên Chở** được chỉ định đến những khu vực của quận guilford để kiểm tra đường xá và điều kiện thời tiết khắp quận.

Khi dự báo thời tiết khắc nghiệt đe dọa tình trạng đường xá không an toàn cho xe buýt trường đi lại, thì **Giám Thị Chuyên Chở** sẽ duyệt xét đường xá và báo cho **Giám Đốc Chuyên Chở** về tình trạng đường xá trước 5:00 sáng. Giám đốc sẽ xem xét tất cả báo cáo nhận được từ các giám thị về tình trạng đường xá, duyệt qua hình ảnh ra-đa, hỏi ý kiến chi nhánh địa phương của bộ thời tiết quốc gia, và đưa ra một trong những đề nghị sau đây cho **Trưởng Giám Đốc Điều Hành**:

1. Trường học mở cửa vào giờ thông thường;
2. Mở cửa trường sẽ bị hoãn lại một hay hai giờ;
3. Trường học đóng cửa sớm; hay,
4. Trường học sẽ không mở cửa cho ngày này.

**Trưởng Giám Đốc Điều Hành** hội ý với **Giám Quản**, vị này sẽ lấy quyết định sau cùng. quyết định đóng cửa hay hoãn học, bao gồm hoãn bao lâu, sẽ được **Giám Đốc Thông Tin** thông báo qua báo chí, qua Connect-ed®, thông báo trên mạng lưới GCS (www.gcsnc.com) và trên GCSTV 2 không trễ hơn 5:30 sáng. Nếu nhà trường mở cửa vào giờ thông thường, thì sẽ không có thông báo. Do đó, không có thông báo trên báo chí cho biết trường học sẽ hoạt động vào thời biểu thông thường. Nếu thời tiết khắc nghiệt xảy ra sau khi bắt đầu ngày học, thì sẽ lấy quyết định để cho về sớm càng nhanh càng tốt.

Khi có thể được, nếu lấy quyết định về việc đóng cửa trường vào buổi chiều trước đó, thì **Trưởng Giám Đốc Điều Hành** sẽ thông báo cho **Giám Quản** về khuyến cáo này và xin chấp thuận sau cùng không quá 4:30 chiều.

Nếu trường đóng cửa trong ngày thì sẽ duyệt xét tình trạng đường xá lần nữa vào buổi trưa và báo cáo ghi nhận đúng lúc cho tin tức buổi tối, mỗi khi có thể được. nếu tình trạng đường xá không cải tiến trước buổi sáng hôm sau thì sẽ không học ngày này.

Thông báo cho báo chí, đăng trên mạng lưới của GCS (www.gcsnc.com) và phát trên GCSTV 2. Hệ thống connect® cũng như truyền thông xã hội cũng sẽ được sử dụng để đưa ra thông báo này. khi có thể được, sẽ thông báo đúng lúc thông báo cáo tin tức buổi tối lúc 6:00 tối.

Nếu duyệt xét buổi trưa xét thấy có thể học vào ngày kế tiếp thì sẽ trì hoãn lấy quyết định cho đến sáng hôm sau và sẽ thông báo trước 5:00 sáng.

## **Hủy Bỏ Học Kéo Dài do Thời Tiết Khắc Nghiệt:**

Vào cuối ngày học **thứ năm**, nếu đường xá vẫn không an toàn cho xe buýt trường đi lại và không thể chạy an toàn trong vòng ba ngày tới thì **Tài Xế Xe Buýt** hay **Giám Thị Chuyên Chở** sẽ gọi cho phụ huynh/giám hộ của học sinh đã cho số điện thoại (xem dưới đây) và những người sống trên đường nào không thể đi qua được. Tài xế sẽ cho biết trạm xe buýt gần đó/giờ dừng trên đường thông thoáng. Phụ huynh/giám hộ cần báo cho tài xế xe buýt hay giám thị chuyên chở nếu họ sẽ hay không đưa học sinh đến địa điểm trạm xe thay thế để đi xe buýt. Trạm dừng thay thế sẽ là điểm rước cho trẻ vào buổi trưa cho mục đích hoạch định và để tránh lẫn lộn. Tài xế xe buýt sẽ đưa cho học sinh thông báo vào lúc đưa về giải thích cho phụ huynh và/hoặc giám hộ về địa điểm trạm xe cho sáng hôm sau.

*Nếu đón hay rước học sinh tại trung tâm giữ trẻ thì phụ huynh/giám hộ có trách nhiệm báo cho trung tâm giữ trẻ để theo hoạch định này và đón xe buýt tại địa điểm thay thế.*

Tài xế xe buýt được yêu cầu xin số điện thoại nhà của tất cả các học sinh qua mẫu tiêu chuẩn của Trường Học Quận Guilford do giám đốc chuyên chở ký tên. Phụ huynh/giám hộ phải điền vào mẫu và gửi trả lại trực tiếp cho tài xế. Tài xế xe buýt chở học sinh có nhu cầu đặc biệt đã có số điện thoại nhà nhưng phụ huynh của em có nhu cầu đặc biệt sẽ phải xác nhận số điện thoại này với tài xế trong lúc đưa rước học sinh.

## **Các Hoạt Động Ngoại Khóa**

**Trường Trung Học** – Vào ngày đầu tiên trường đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt, mọi hoạt động học tập sẽ bị hủy bỏ, trừ khi **Hiệu Trưởng** cho phép. Trong mọi hoàn cảnh, học sinh sẽ không bị phạt do không tham gia vào các hoạt động khi trường đóng cửa, ngay cả khi được cho phép đặc biệt thực hiện các hoạt động này.

**Trường Tiểu Học và Trung Học Đệ Nhất Cấp** – Không có hoạt động học đường nào, bao gồm chương trình ACES, trò chơi, thực hành, diễn tập, biểu diễn, v.v... diễn ra khi trường đóng cửa hay cho về sớm do thời tiết khắc nghiệt, trừ khi được **Hiệu Trưởng** cho phép.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng có thể làm cho các hoạt động sau giờ học bị hủy bỏ vào những ngày trường đóng cửa theo giờ giấc thông thường. Trường sẽ thông báo về việc đóng cửa, phát trên GCSTV 2 và đăng trực tuyến tại [www.gcsnc.com](http://www.gcsnc.com).

## **Thời Tiết Nghiêm Trọng – Theo Dõi và Cảnh Giác**

**Theo Dõi Thời Tiết Nghiêm Trọng** – Các dịch vụ chuyên chở vẫn bình thường trong lúc theo dõi thời tiết nghiêm trọng. **Giám Đốc Chuyên Chở** theo dõi tình trạng để bảo đảm xe buýt trường đi lại an toàn. Để duy trì sự nhất quán về thời biểu, xe buýt trường sẽ không đi khác lộ trình thông thường và sẽ không ngừng thêm tại trạm xe nào.

**Cảnh Giác Thời Tiết Nghiêm Trọng** – Nếu có cảnh giác thời tiết nghiêm trọng trước khi học sinh lên xe buýt và chạy khỏi khuôn viên trường, thì các dịch vụ chuyên chở sẽ bị hoãn lại và học sinh sẽ ở lại trong trường cho đến khi hết cảnh giác, theo hướng dẫn của hiệu trưởng. Nếu có cảnh giác thời tiết nghiêm trọng sau khi xe buýt khởi hành khỏi trường, thì tài xế sẽ được hướng dẫn chạy đến khu vực an toàn để đậu xe cho đến khi hết cảnh giác bão tố.